



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ คมชัดลึก ไทยรัฐ สวท. สำนักข่าว ไทย กรุงเทพธุรกิจมติ ชน ไทยโพสต์ เว็บไซต์ เดลินิวส์ ผก.ออนไลน์</p> <p>คมชัดลึก เว็บไซต์Mthai เว็บไซต์ไทยรัฐ มติชน ผก.ออนไลน์ เว็บไซต์ เชียงใหม่นิวส์ เว็บไซต์ มติชนสุดสัปดาห์</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า หลังสนช.ผ่านร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ ให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ อย.ต้องออกกฎหมายลูกและประกาศสธ.ตามมาอีกประมาณ 8 ฉบับ เสนอคกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษและเสนอให้ รพ.สธ.พิจารณาประกาศใช้ คาดว่าจะเสร็จภายในเดือนมี.ค. 2562 เบื้องต้นมีเรื่องของการปลูกกัญชา ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ หากเป็นเอกชนต้องทำร่วมกับรัฐ รวมถึงวิสาหกิจชุมชน การปลูกต้องได้มาตรฐาน การปลูกสมุนไพร GCP แต่ต้องเพิ่มมาตรฐานขึ้นอีก พื้นที่ที่จะปลูกต้องขออนุญาตจากน.พ.สจ. และผวจ. ส่วนเรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์ รวมถึงการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยฯ ต้องไปออกหลักเกณฑ์และมีการอบรมการใช้ สำหรับการนำเข้า-ส่งออก ต้องมีการควบคุมเหมือนมอร์ฟีน ส่วนการโฆษณา ขณะนี้ยังไม่อนุญาตยกเว้นเป็นการอธิบายวิธีการใช้ยาให้กับแพทย์ผู้ใช้</p> <p>-นพ.โสภณ เมฆธน ประธาน บอร์ด อภ. กล่าวว่า กฎหมายดังกล่าวภาพรวมถือว่ามีประโยชน์ แต่ยังติดปัญหาเรื่องสิทธิบัตรต่างชาติ ซึ่งรพ.พาณิชย์ระบุว่าจะยกเลิกสิทธิบัตรที่เข้าชายฝั่งพ.ร.บ.สิทธิบัตรฯ แต่ยังไม่ดำเนินการ ได้มอบให้ ผอ.อภ.ระดมนักกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตรของอภ.ร่วมกันหาทางออกหากไม่มีกรยกเลิกสิทธิบัตรที่มีปัญหา อย่างไรก็ตาม อภ.จะเดินหน้าปลูกกัญชาต่อไป เพราะตามโรดแมปต้องผลิตสารสกัดน้ำมันกัญชาให้ได้ประมาณเดือน พ.ค. 2562 ทั้งนี้ ไม่เห็นด้วยในประเด็นที่เปิดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาร่วมทุน ซึ่งหากต่างชาติเข้ามาร่วมทุนจริง อภ.อาจต้องลดขนาดโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ภายในประเทศ</p> <p>-นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รพ.พาณิชย์ ระบุว่า เดือน มี.ค. 62 จะเรียกหน่วยงานมาหารือเพื่อพิจารณาการขอสิทธิบัตรกัญชาซึ่งมีการยื่นขอจดกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา 31 รายการ ยืนยันว่าดำเนินการพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบตามขั้นตอนของกฎหมาย จึงเกิดการล่าช้าบ้าง แต่กระบวนการทุกอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศ</p> <p>-นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า จนถึงขณะนี้กรมฯ ยัง ไม่ได้รับจดทะเบียนคำขอรับสิทธิบัตรที่มีสารสกัดจากกัญชา โดย 2 คำขอที่มีสารสกัดจากกัญชาเป็นองค์ประกอบ เจ้าหน้าที่ได้ปฏิเสธคำขอไปแล้วอยู่ระหว่างรอให้ผู้ขอชี้แจงกลับมาภายใน 90 วัน ทำให้คำขอดังกล่าวยังปรากฏสถานะอยู่บนเว็บไซต์ของกรมฯ ซึ่งถ้าจบกระบวนการตามกฎหมายแล้ว จะจำหน่ายคำขอออกจากระบบ ส่วนคำขอที่เป็นสารสกัดจากกัญชา ผู้ยื่นจดยังไม่ได้ยื่นรายละเอียดมา ซึ่งสามารถปฏิเสธได้เพราะสารสกัดจากกัญชาจดสิทธิบัตรไม่ได้</p> <p>-ผศ.วิเชียร กิรตินิจกาล อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้วิจัยพัฒนาสายพันธุ์กัญชาทางการแพทย์ให้แก่ อภ. กล่าวว่า การยื่นจดสิทธิบัตรกัญชาของต่างชาติไม่สามารถทำได้เพราะกัญชายังเป็นยาเสพติด ส่วนโรคที่จะมีการจัดครอบคลุมเรื่องมะเร็ง ถือว่ามีความผิดตามมาตรา 9 (4) ทั้งนี้ หากปล่อยให้ต่างชาติจดสิทธิบัตรไทยจะไม่สามารถเดินหน้าทำอะไรได้ การที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาล่าช้ายิ่งทำให้การพัฒนาทำให้ผู้ป่วยล่าช้าและลำบาก และเห็นด้วยว่าควรให้แพทย์แผนไทยสามารถปลูกเอง ใช้เองได้ ซึ่งอยู่ระหว่างหารือกับป.ป.ส. เรื่องการออกระเบียบการปลูก</p> <p>-นายนิยม เต็มศรีสุข เลขานุการ ป.ป.ส. ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจประเด็นกัญชา ดังนี้ 1.กัญชาและกระท่อม ยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษ 2.การผ่อนปรนกฎหมายเกี่ยวกับกัญชา คือ การให้แพทย์นำไปใช้รักษาโรค และเพื่อการศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ 3.สำนักงาน ป.ป.ส. สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดตั้งคณะทำงาน 4 คณะย่อย เพื่อศึกษา รวบรวมข้อมูล แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อรองรับการผ่อนปรนดังกล่าว จนได้ข้อสรุปที่นำมาบริหารจัดการเป็นความรู้อย่างได้รอบที่กำหนดไว้ตามหลักวิชาการและกฎหมาย เช่น เริ่มต้นจากกำหนดปริมาณผู้ป่วยที่ต้องการยา จากนั้นนำมาคำนวณเพื่อกำหนดปริมาณการแปรรูป และนำไปคำนวณพื้นที่การปลูก 4.ผู้ที่ขอ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>มติชน ผจก.รายวัน</p>	<p>อนุญาตปลูกกัญชาได้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายระบุไว้เท่านั้น บุคคลทั่วไปปลูกกัญชาไม่ได้ 5.การพิจารณาพื้นที่ที่จะขออนุญาตให้ปลูกเป็นไปตามกฎกระทรวง คือ ต้องเป็นพื้นที่ปิด ที่สามารถดูแลจัดการได้ มีความปลอดภัย เพื่อให้ได้กัญชาที่ดี มีคุณภาพและมาตรฐานที่จะนำไปผลิตเป็นยาได้</p> <p>-นายมานะ คีรีพิทยวัฒน์ ผอ.กองกฎหมาย ป.ป.ส. กล่าวว่า การกำหนดพื้นที่เสพหรือครอบครอง อนุญาตให้เฉพาะผู้ป่วยบางกลุ่ม ไม่ได้อนุญาตให้เสพเพื่อสันทนาการ ผู้ป่วยที่ต้องการเสพเพื่อบำบัดอาการต้องขึ้นทะเบียนในสถานพยาบาล และใช้ยาภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์ การจัดโซนพื้นที่เพื่อให้เสพกัญชาหรือพืชกระท่อมจะต้องเป็นไปเพื่อการรักษาผู้ป่วยเท่านั้น ผู้ป่วยจะสามารถครอบครองได้ในปริมาณที่แพทย์สั่ง หากครอบครองเกินจะถูกดำเนินคดี</p> <p>-เสนอข่าว นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า ต้องยกเลิกคำขอสิทธิบัตรอย่างน้อย 10 คำขอทันที หากไม่ยกเลิกจะชัดเจนว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทเอกชนจากต่างชาติ และต้องดูกฎหมายลูกที่อยู่.และป.ป.ส.ดำเนินการว่าส่วนใหญ่จะเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทยาขนาดใหญ่ หรือเกษตรกรรายย่อยมากกว่ากัน โดยขั้นตอนการออกกฎหมายลูกต้องเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้าไปมีส่วนร่วม อย่างแท้จริง</p> <p>-เสนอข่าว แพนเพงมูลนิธิชีววิถี โพสต์ข้อความระบุว่า การพิจารณาให้ความเห็นชอบ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ เพื่อให้มีการใช้กัญชาทางการแพทย์ของสนช. เป็นของขวัญวันคริสต์มาสให้แก่บริษัทฯ ชาติมากกว่า เนื่องจากคำขอสิทธิบัตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 10 คำขอยังไม่ถูกยกเลิก</p> <p>-ขณะที่นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี ม.รังสิต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวต่อกรณีดังกล่าวหลายครั้ง เช่น รัฐบาลและสนช.ตั้งใจที่จะปลดล็อกกัญชาโดยผูกขาดให้หน่วยงานรัฐและเอกชนที่ได้รับสัมปทานได้สิทธิในการปลูกและผลิตยา กัญชา ซึ่งในที่สุดบริษัทต่างชาติที่จดสิทธิบัตรไว้ล่วงหน้าแล้วจะได้สิทธิไปทั้งหมด นอกจากนี้ ยังโพสต์ภาพกำหนดการให้ร่วมกันสนับสนุน นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ ในการถอนสิทธิบัตรต่างชาติ กัญชาไทย วันที่ 27 ธ.ค. เวลา 14.00 น. ที่คณะนิติศาสตร์ ม.รังสิต</p> <p>-ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ และ น.ส.รสนา โตสิตระกูล ในฐานะแกนนำกลุ่มประชาสังคม กัญชาเพื่อการแพทย์ของประชาชน และกลุ่มเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย เข้าพบกับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค เพื่อถามจุดยืนเกี่ยวกับนโยบายด้านกัญชาและการปฏิรูปพลังงาน โดยนายอภิสิทธิ์ระบุว่า พรรคสนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ยืนยันนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดการผูกขาด ส่วนเรื่องสิทธิบัตรต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>-น.ส.รสนา โพสต์เฟซบุ๊กว่า การปลดล็อกกัญชาน่าจะเป็นของขวัญสำหรับกลุ่มทุนในประชารัฐมากกว่า การปลูกในโรงเรือนปิด ควบคุมอุณหภูมิ ความถี่แสง ความชื้น เป็นวิธีการปลูกในประเทศเขตร้อนที่มีแสงน้อย แต่กัญชาเป็นพืชเขตร้อน จึงไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดรูปแบบการปลูกตามที่ประกาศ เว้นแต่กำหนดรูปแบบเช่นนั้นเพื่อกีดกันเกษตรกรรายย่อย</p>
<p>เดลินิวส์ มติชน</p> <p>แนวหน้า สำนักข่าวไทย</p> <p>ทีวีช่อง 5 THAI PBS</p> <p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>สวท.</p> <p>BANGKOKBIZNEWS.COM</p> <p>เว็บไซต์ THAIQOUTE</p> <p>เดลินิวส์</p>	<p><b>มาตรการลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการจัดบริการของ รพ.และเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดูแลประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ตามเส้นทาง 4 สายหลัก ได้แก่ นครปฐม สระบุรี อุตุยา อ่างทอง นครราชสีมา นครสวรรค์ และชลบุรี โดยในช่วง 7 วันเทศกาลปีใหม่ 2562 ได้สั่งการให้ สสจ.และรพ.ทั่วประเทศ โดยเฉพาะที่อยู่บนถนนสายหลัก เตรียมความพร้อมแพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข พร้อมปฏิบัติงานดูแลประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวตลอด 24 ชม. โดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน มี นพ.สสจ. เป็นผู้บัญชาการ บูรณาการร่วมกับศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัด เน้นอำเภอเสี่ยง 144 อำเภอ ใน 60 จังหวัด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เชิญชวนคนในชุมชนร่วมค้นหาจุดเสี่ยงหรือจุดอันตรายบนถนนในพื้นที่ พร้อมแนะนำ 3 แนวทางในการปรับปรุงจุดเสี่ยง เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ 1.การกำจัดปัญหา เช่น ปิดจุดกัลบรถ เคลื่อนย้ายวัตถุอันตรายออกจากพื้นที่ สร้างจุดกัลบรถที่ปลอดภัย ทำวงเวียน ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 2.การทำปัญหาให้เห็นเด่นชัด เช่น ทาสีสะท้อนแสงที่วัตถุอันตราย ติดตั้งป้ายเตือน/สัญญาณไฟ 3.การกำหนดมาตรการเพื่อปรับพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ ห้ามย้อนศร ห้ามกัลบรถ เป็นต้น</p> <p>-เสนอภาพข่าว นพ.สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ตรวจสอบ และร่วมประชุมรับฟังแผนรองรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมให้ขวัญกำลังใจในการทำงาน โดยมี ธีระชัย คงเยี่ยมตระกูล ผอ.รพ.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	พระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ TV บันเทิง</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ BIG DATA ANALYSIS</p>	<p><b>อุบัติเหตุทางถนน</b></p> <p>-เสนอบทความว่า 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ทำร้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เกิดอุบัติเหตุ ทางรถยนต์ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตแต่ละปีจำนวนมาก แม้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจะออกมาตรการเข้มงวด แต่อุบัติเหตุทางรถยนต์ในช่วงเทศกาลไม่เคยลดลง โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ โดยเกิดเหตุในถนนสายรอง ในช่วงเย็นและช่วงพลบค่ำ สาเหตุหลักได้แก่ เมาสุรา และไม่สวมหมวกกันน็อก ซึ่งที่แก้ไขไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่รัฐหย่อนยานกับการปราบปรามและจับกุมเข้มงวดกับมาตรการในถนนสายหลัก จนละเลยถนนสายรอง</p> <p>-เสนอบทความว่า องค์การอนามัยโลกระบุว่าประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงสุดในภูมิภาคอาเซียน 32.7 คน ต่อประชากร 1 แสนคน ทั้งนี้ คนทั่วโลกเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน มากกว่าเสียชีวิตจากเอชไอวี/เอดส์ วัณโรค หรืออาการท้องร่วง และความเสี่ยงของการเสียชีวิตบนท้องถนนสูงเป็น 3 เท่า ในประเทศที่มีรายได้ต่ำ</p>
<p>เว็บไซต์มติชน</p>	<p><b>เรียกคืนคำรักษาพยาบาลชาวต่างชาติจากรพ.หัวหิน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายมนตรี สุนทรวิโรจน์ นิตกร สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวถึงกรณีนายเออร์วิน บรุต อายุ 49 ปี อดีตวิศวกรรถไฟ ชาวเนเธอร์แลนด์ เรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หลังจากป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้เข้ารับรักษาตัวที่รพ.หัวหิน ตั้งแต่ปี 2558 เจ้าหน้าที่การเงินอ้างว่าผู้ป่วยเป็นชาวต่างชาติต้องจ่ายค่าบริการทั่วไปผู้ป่วยนอกต่างชาติครั้งละ 300 บาท แต่ต่อมาพบว่าไม่มีระเบียบรองรับการเรียกเก็บเงินลักษณะดังกล่าว ว่า ได้เร่งรัดให้รพ.หัวหินจ่ายเงิน 10,541 บาท คืนให้ผู้เสียหาย โดยจ่ายเป็นเช็คหรือเงินสด</p> <p>นายทงศักดิ์ ม่วงมณี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า หลังจากผู้เสียหายร้องเรียนขอหาเจ้าหน้าที่รัฐละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ขณะนี้เรื่องได้ผ่านการพิจารณาจากอนุกรรมการได้สวนในหน่วยงานส่วนกลางแล้ว เมื่อเดือน ส.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหญ่วินิจฉัยเพื่อชี้มูลตามคำร้องต่อไป</p> <p>ด้าน นายเออร์วิน บรุต กล่าวว่า ยังไม่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ รพ.หัวหิน ขณะที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแจ้งว่า รพ.จะจ่ายเงินคืนให้ช่วงกลางเดือน ธ.ค. 2561 ยืนยันว่าหลังได้รับเงินคืนจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มจากเงินต้นอีก 800 เท่า</p>
<p>ไทยรัฐ เดลินิวส์ สปริงนิวส์ มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ tnnthailand.com สำนักข่าวไทย เว็บไซต์กระปุก เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p><b>สบส.สั่งปิดร้านนวด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผอ.กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เปิดเผยกรณีมีร้านนวด "อาร์ต มาสสาจ" เผยแพร่คลิปชวนนวดกษัยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ ว่า ร้านแบบนี้ไม่อนุญาตให้มีการนวดกษัย และตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ใช่ขนาดกษัย โดยผู้ประกอบการยอมรับว่าให้บริการนวดอวัยวะเพศ ถือว่าผิดพ.ร.บ.สถานประกอบการฯ ต้องเพิกถอนใบอนุญาตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป อีกทั้งต้องมีโทษอาญาเปรียบเทียบปรับด้วย ร้านดังกล่าวมี 2 สาขา ปิดไปแล้ว 1 สาขา ที่เหลืออีก 1 สาขาจะปิดหลังปีใหม่ และต้องเว้นไป 2 ปี จึงจะกลับมาขออนุญาตใหม่ได้ และเตือนร้านนวดที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายราว 4 พันแห่ง อย่าทำในสิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตและอย่าแฝงเรื่องเพศ ส่วนร้านนวดอีกกว่า 1 หมื่นแห่งที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ขอให้รีบมาขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จ เพราะจะมีการสุ่มตรวจอย่างเข้มงวด</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p><b>ตรวจมาตรฐานบริการทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอภาพข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตรวจมาตรฐานบริการทางการแพทย์ของรพ.สินแพทย์ กรุงเทพฯ ซึ่งมีกำหนดต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลภายในปี 2561</p>
<p>ไอเอ็นเอ็น</p>	<p><b>พัฒนารูจกบริการสุขภาพไทย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดการสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ผู้ดำเนินการ ผู้ให้บริการและผู้เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมพัฒนาให้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่สากล ตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ โดยนอกจากการควบคุม กำกับ บังคับใช้กฎหมาย การเฝ้าระวัง และการยกระดับกิจการนวด สปา สู่สากล กรมฯ ยังมีภารกิจในการอนุญาตให้ใช้หลักสูตร 11 หลักสูตรกลางในการเปิดสอนนวด และอยู่ระหว่างการผลักดันร่วมกับกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการให้นวดไทยเป็นมรดกโลก รวมทั้งให้นวดไทยเป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทยด้วย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไอเอ็นเอ็น สยามรัฐ</p> <p>ข่าวสด</p>	<p><b>โรคมะเร็งตับ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งตับเป็นโรคมะเร็งที่พบบมากที่สุดในประเทศชายและอันดับ 3 ในเพศหญิง แต่ละปีมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 20,000 ราย เสียชีวิตประมาณ 15,000 รายต่อปี โรคมะเร็งตับที่พบบ่อยในประเทศไทยมี 2 ชนิด คือ โรคมะเร็งของเซลล์ตับ และโรคมะเร็งท่อน้ำดีตับ หากสงสัยว่ามีความเสี่ยงโรคมะเร็งตับ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างทันที่</p> <p>ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วีรุฒ อิมสารัญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า สาเหตุของโรคมะเร็งตับเกิดจากการเป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบี ส่วนโรคมะเร็งท่อน้ำดีเกิดจากพยาธิใบไม้ตับ ร่วมกับการรับประทานอาหารที่มีดินประสิวและไนโตรที่ เช่น ปลาจ่อม ปลาจุ่ม ปลาต้ม แหนมไส้กรอก เบคอน ฯลฯ นอกจากนี้ การดื่มสุราเป็นประจำ การเคี้ยวหมาก สารพิษอะฟลาทอกซินจากเชื้อราบางชนิดที่พบในอาหารประเภทถั่ว ข้าวโพด พริกแห้ง รวมถึงไวรัสตับอักเสบบี ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญทำให้เกิดโรคมะเร็งตับได้ การป้องกันโดย การฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี ในเด็กแรกเกิดทุกคน ป้องกันรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ ปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ รับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ รับประทานอาหารผลไม้สดเป็นประจำ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารก่อมะเร็ง เช่น อาหารที่มีราขึ้น อาหารที่มีดินประสิวและ ไนโตรที่ อาหารหมักดอง เค็มจัด เผ็ดจัด เนื้อสัตว์รมควัน ปิ้ง ย่าง ทอดจนไหม้เกรียม ไม่รับประทานปลาดิบ ๆ สุก ๆ หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา เคี้ยวหมาก และลดความเครียด รวมถึงออกกำลังกายเป็นประจำ</p>
<p>สำนักข่าวไทย bangkokbiznews.com mgronline.com tnamcot.com news1005.fm</p>	<p><b>ทำความเข้าใจเทศกาลปีใหม่</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เทศกาลปีใหม่เป็นช่วงเวลาของความสุขและมอบของขวัญแทนความรักและมิตรจิตที่ดีต่อกัน แต่สิ่งที่ตามมาคือ ชยะที่เกิดขึ้นจากงานเลี้ยงและเศษหีบห่อของขวัญจำนวนมาก กรมฯ จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนช่วยกันลดการสร้างขยะในเทศกาลปีใหม่ สำหรับการไปทำบุญตามวัดต่าง ๆ ควรใส่ใจตั้งแต่การเตรียมอาหารและสิ่งของสำหรับถวายพระ เพื่อสุขภาพ ที่ดีของพระและรักษาสิ่งแวดล้อม เริ่มจากการใช้ถุงผ้าจ่ายซื้อของทำบุญแทนการใช้ถุงพลาสติก ไม่ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารถวายพระสงฆ์</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p><b>สุขภาพพระสงฆ์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า พระสงฆ์ไทยป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือดและภาวะไขมันในเลือดสูง สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งมาจากอาหารใส่บาตร ที่ประชาชนยังขาดความรู้เรื่องโภชนาการ กรมฯ ได้สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับพระสงฆ์ ให้ดูแลสุขภาพตนเองได้ รวมถึงให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้พื้นฐานแก่ชุมชน โดยอบรมพระสงฆ์ในกทม. รุ่น 1 โซนกรุงธนบุรีเหนือ 8 เขต เมื่อ 19-21 ธ.ค.ที่ผ่านมา และจะอบรมรุ่น 2 โซนกรุงเทพเหนือ 6 เขต รุ่นที่ 3 กรุงเทพกลาง 5 เขต รุ่นที่ 4 กรุงเทพใต้ 6 เขต รุ่นที่ 5 กรุงเทพตะวันออก 6 เขต และรุ่นที่ 6 กรุงธนใต้ 7 เขต รวมทั้งหมด 38 เขต</p>
<p>nationweekend.com bangkokbiznews.com</p>	<p><b>โรคผิวหนังอักเสบ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ และโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคผิวหนังอักเสบที่มีมือพบได้บ่อยโดยเฉพาะวัยทำงาน เนื่องจากมือต้องสัมผัสสารระคายเคืองบ่อย ในบางรายอาจเป็นรุนแรงและนานหลายปี กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีประวัติเป็นผิวหนังอักเสบภูมิแพ้ในวัยเด็ก ผู้ที่มีมือต้องสัมผัสน้ำบ่อยกว่า 10 ครั้งต่อวัน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากสารเคมีหรือสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ทำให้ผิวหนังอักเสบจากการระคายเคือง หรือหากผิวหนังสัมผัสสารเคมีที่ทำให้เกิดการแพ้ จะเป็นลักษณะของผื่นแพ้สัมผัส บางรายอาจเป็นทั้งสองอย่างร่วมกัน</p> <p>พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า การรักษาส่วนใหญ่เป็นการควบคุมอาการ หากผู้ป่วยหลีกเลี่ยงสารเคมีที่แพ้ได้อย่างถูกต้อง และเริ่มรักษาตั้งแต่ระยะแรกจะทำให้โรคไม่กลับมาเป็นซ้ำอีก สำหรับการดูแลประกอบด้วย การทาครีมที่ให้ความชุ่มชื้น โดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนผสมที่ทำให้เกิดการแพ้ เลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่อ่อนโยน และไม่ควรใช้แอลกอฮอล์ ผงซักฟอก หรือน้ำยาทำความสะอาด มาทำความสะอาดมือ สิ่งสำคัญไม่ควรล้างมือบ่อยเกิน 2-3 ครั้งต่อวัน ไม่ล้างมือด้วยน้ำอุ่นมาก ๆ หลังล้างมือซับมือให้แห้งและทาผลิตภัณฑ์ให้ความชุ่มชื้นทุกครั้ง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
bangkokbiznews.com nationweekend.com	<p><b>ออย.เร่งผลักดันอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขานุการ ออย. กล่าวว่า ออย.ได้จัดประชุมชี้แจงข้อมูลและแนวทางปฏิบัติ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 ให้แก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการสู่มาตรฐานตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพื่อชี้แจงและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่มีสถานที่ผลิต นำเข้า และสถานที่เก็บรักษา เครื่องสำอาง และเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม เครื่องสำอาง และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องสำอาง คาดว่าจะสร้างแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการและทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสำอาง เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในไทยให้มี มาตรฐานตามระบบสากล สามารถก้าวสู่การเป็นผู้นำอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในระดับอาเซียนได้</p>
เว็บไซต์ innnews.co.th chiangmainews.co.th	<p><b>ตรวจกระแสเข้าปีใหม่</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขานุการ ออย. พร้อมด้วย ภก.อิศรา นานาวีชีวิต ผู้ช่วยนพ.สสจ. เชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสุมตรวจกระแสเข้าของขวัญและชุดของขวัญปีใหม่ทีวางจำหน่ายใน ห้างสรรพสินค้า และร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไปใน จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่ต้นเดือนธ.ค.ที่ผ่านมา ผลการตรวจสอบไม่พบ ข้อบกพร่องและผู้ประกอบการมีการแสดงรายการสินค้าพร้อมราคาทีกระเช้าครบถ้วน</p>
กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก	<p><b>ทบทวนรายชื่อโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.สำนักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ทีประชุม คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2561 เห็นชอบการทบทวนรายชื่อโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 2 โรค ได้แก่ 1.โรคติดเชื้อในรพ. เนื่องจากปัจจุบันมี ผู้รับบริการมากขึ้น และพบการติดเชื้อมากขึ้น 2.โรคพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งท่อน้ำดี โดยเฉพาะใน ภาคอีสาน ส่วนที่นำออกจากรายชื่อโรคเฝ้าระวังมี 4 โรค คือ 1.โรคบิดจากเชื้อแบคทีเรีย Shigella 2.โคนที่อวัยวะเพศ 3.หูดข้าวสุก และ 4.พยาธิทริโคโมแนสของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ สรุปมีโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 55 โรค</p>
เดลินิวส์ แนวนหน้า	<p><b>ผลงานสถาบันวัคซีนแห่งชาติ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดเผยว่า ได้จัดทำสรุปผลงาน และผลการดำเนินงาน ตามโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน (พ.ศ.2554-2563) เพื่อเสนอคกก.วัคซีนแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยปี 2561 มีผลงานสำคัญคือ พัฒนากลไกบรรจุวัคซีนใหม่ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ทำให้นาวัคซีนใหม่ มาใช้ได้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ และได้นำวัคซีนป้องกันโรคเชื้อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อ Hib และวัคซีนป้องกันโรค อูจจาระร่วงโรต้ามาให้บริการฟรีแก่ประชาชน ลดการป่วย ตาย พิการ ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ไม่ต่ำกว่าปีละ 96,000 คน, บูรณาการการจัดหาและสำรองวัคซีนแบบใหม่ ครอบคลุมการจัดหา สำรองและกระจายวัคซีนที่มี ประสิทธิภาพ, เตรียมความพร้อมด้านวัคซีนรองรับไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่อย่างยั่งยืน, ผลักดันวิจัยพัฒนาวัคซีนใช้ สมองอักเสบเฉียบ, สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการขึ้นทะเบียนวัคซีนและเสนอกลไกการสร้าง ความเข้มแข็ง หน่วยผลิตวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ</p>
ข่าวสด, ไทยโพสต์ เดลินิวส์, แนวนหน้าผจก. รายวัน, M2F โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>คำรักษาพยาบาลรพ.เอกชน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมหารือแนวทางการกำกับดูแล คำรักษาพยาบาลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สธ. มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค ผู้บริหาร รพ.เอกชน และสมาคม ประกันชีวิตไทย ว่า ได้สั่งการให้หาข้อสรุปเรื่องเพดานราคายาและคำรักษาพยาบาล ในการประชุมเดือน ม.ค. 2562 จากนั้นจะเรียกประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เพื่อนำบริการทางการแพทย์เข้าสู่บัญชีควบคุม ด้าน น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขานุการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า พอใจกับผลการแก้ปัญหาที่มีการกำหนดเพดาน ราคา ยา นอกจากนี้ เสนอให้มีการกำกับคำรักษาพยาบาลของบริการฉุกเฉินให้เป็นราคาเดียวภายหลังการรักษา 72 ชั่วโมง ควรกำหนดหลักเกณฑ์ว่าบริการไต่ฟรีหรือไม่ฟรี ส่วนค่าผ่าตัด ค่าหัตถการ ยังไม่ได้ข้อสรุป ต้องไปพิจารณาใน คณะอนุกรรมการชุดใหม่ที่จะตั้งขึ้น 9 ม.ค.นี้</p>
เดลินิวส์ เว็บไซต์ thairath.co.th	<p><b>กาชาดขาดแคลนเลือด</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.สร้อยสอางค์ พิกุลสดี ผอ.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีออก ประกาศในสื่อโซเชียลเกิดวิกฤติขาดแคลนเลือดทั่วประเทศ ขอให้ไปบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หรือรพ. ประจำจังหวัดทั่วประเทศ ว่า เป็นไปตามที่ประกาศจริง เนื่องจากสภากาชาดตั้งเกณฑ์เลือดสำรองไว้ที่ 3 วัน หรือ 5,000 ยูนิต แต่ขณะนี้เหลือเพียง 1,600 ยูนิต</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์	<p><b>บำบัดฟื้นฟูสภาพผู้ดื่มแล้วขับ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายประสาร มหาสิทธิ์ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยถึงโครงการ บำบัดฟื้นฟูสภาพผู้ดื่มแล้วขับ ถูกจับผิดซ้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ว่า กรมฯ ร่วมกับกรมควบคุมโรค บำบัดฟื้นฟูผู้กระทำผิดที่มีความผิดฐานซ้ำ ซ้ำในขณะเมาสุรา โดยกรมฯ จะคัดกรองผู้กระทำผิดซ้ำและมีความเสี่ยงในการดื่มแอลกอฮอล์ในระดับสูง ส่งให้สธ. ดำเนินการบำบัดรักษา เริ่มในช่วงปีใหม่ 2562 เป็นต้นไป ระยะแรกจะนำร่อง 6 เดือน โดยมีการรายงานผลเป็นระยะ ทุก 1 เดือน</p>
เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>มช.วิจัยเมล็ดส้มฆ่าเซลล์มะเร็ง</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.ปรัชญา คงทวีเลิศ จากคณะแพทยศาสตร์ มช. ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบสารสกัดจากเมล็ดมะนาว เมล็ดส้ม และสารเฮสเพอริดิน ไบโอฟลาโวนอยด์ ซึ่งเป็นสารมาตรฐาน เพื่อดูชนิดและปริมาณของสาร และศึกษาสารสกัดจากเมล็ดส้มและเมล็ดมะกรูด พบว่า ส้ม มะนาว มะกรูด เป็นพืชตระกูลเดียวกันที่มีสารเฮสเพอริดิน ไบโอฟลาโวนอยด์ สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งในตับได้ในระดับห้องปฏิบัติการ จึงเป็นประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป</p>
สปริงนิวส์ เว็บไซต์สนุก Line today	<p><b>สูบบุหรี่ในโรงพยาบาล</b></p> <p>-เสนอข่าว กรณี น.ส.สร้อย วัชรพล ลูกสาว นางอรพรรณ วัชรพล ผู้บริหารโพลีพลัส โพสต์ภาพสูบบุหรี่ในห้องพัก VIP ของรพ.แห่งหนึ่งระหว่างพักรักษาตัว อ้างว่าเป็นห้อง VIP ส่วนตัวสามารถสูบบุหรี่ ทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากรพ.เป็นเขตปลอดบุหรี่ ล่าสุด น.ส.สร้อยได้ออกมาชี้แจงว่า สิ่งโพสต์ไม่ใช่บุหรี่ แต่เป็นขนมมีควันชื่อ ทราก้อนส์ เบรธ ทำจากซีเรียลแช่ในโนโตรเจนเหลว เมื่อเจอกับอากาศปกติ โนโตรเจนจะระเหย คล้ายควันตามที่เห็นในภาพ</p>
ไทยรัฐ	<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นายรัตนไกร ต้นศรีวงษ์ ปศุสัตว์ จ.ระยอง กล่าวว่า ปี 2561 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าใน จ.ระยอง มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ผวจ.ระยอง และนายก อบจ.ระยอง ได้อนุมัติงบประมาณดำเนินการทำหมันสุนัขในพื้นที่เทศบาลและ อบต.ทุกแห่ง พร้อมเคลื่อนย้ายสุนัขไปยังศูนย์พักพิงของกรมปศุสัตว์ที่ จ.บุรีรัมย์ ประมาณ 80-90 ตัว แต่ยังมีคนนำสุนัขและแมวมาปล่อยที่วัดต่างๆ สำหรับสุนัขจรจัด จนท.จะออกยิงยาสลบเพื่อนำไปฉีดวัคซีนและทำหมัน จะเริ่มดำเนินการเดือน ม.ค. 2562</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ เลขที่ 1 วิวาทีฯ	<p><b>คลินิกเถื่อน</b></p> <p>-เสนอบทความกล่าวถึงกรณี จนท.ตร. ศปอส.ตร. จับกุม นายลี ฮันซอง อายุ 49 ปี ชาวเกาหลี อ้างตัวเป็นแพทย์แผนจีน ลักลอบเปิดคลินิกเถื่อนโดยเปิดร้านสปาบังหน้า รักษาโรคมะเร็ง โรคเกี่ยวกับการมองเห็นและการได้ยินให้ชาวต่างชาติ อาศัยการโฆษณาผ่านเว็บไซต์ แจกช็อกกล่าวหา 1.ประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต 2.ดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต 3.ประกอบโรคศิลปะสาขาแพทย์แผนจีนโดยไม่ขึ้นทะเบียนและรับอนุญาต 4.จำหน่ายยาโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา ซึ่งเป็นอีกคดีที่มีการจับกุมคลินิกเถื่อนของคนต่างชาติที่เข้ามาเปิดรับรักษาคนไข้ในเมืองไทย แต่ไม่ได้ผ่านการรับรองทางการแพทย์</p>
ฐานเศรษฐกิจ	<p><b>ดัชนีประสิทธิภาพด้านสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอบทความว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วมากที่สุดแขนงหนึ่ง โดยในปี 2561 บลูมเบิร์กได้จัดอันดับดัชนีประสิทธิภาพด้านสุขภาพ (health-efficiency index) ซึ่งไทยเลื่อนขึ้นจากอันดับที่ 41 เป็นอันดับ 27 ของโลก มีคะแนนเฉลี่ยประสิทธิภาพด้านสุขภาพของไทย 51.9 สะท้อนการใช้ทรัพยากรน้อยแต่ได้ผลลัพธ์มาก มีการใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชากรต่อคนต่อปีลดลง 40% เฉลี่ยคนละ 219 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 7,200 บาท) ขณะที่ค่าเฉลี่ยอายุขัยของประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 75.1 ปี</p> <p>ส่วน 10 อันดับประเทศที่มีดัชนีประสิทธิภาพด้านสุขภาพสูงสุด ได้แก่ ฮังการี สิงคโปร์ สเปน อิตาลี เกาหลีใต้ อิสราเอล ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกาหรับเอมิเรตส์ ตามลำดับ</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>เอไอเอสประกวดแอปฯ อสม. ปี2</b></p> <p>-เสนอข่าว นางวิไล เคียงประดู่ หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ บ.เอไอเอส กล่าวว่า บริษัทฯ ได้นำแอปฯ อสม. ออนไลน์ไปใช้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม. และได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในโครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 2 โดยจะจัดพิธีมอบรางวัลในวันที่ 30 ม.ค. 2562</p>